



ข่าว สกว.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

มติชน

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: ศุกร์ 22 มีนาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14985

หน้า: 21 (กลาง)

Col.Inch: 20.27 **Ad Value:** 22,297

PRValue : 66,891

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียวตั้ง'กก.พืชาแห่งชาติ'

ครม.ไฟเขียวตั้ง'กก.พืชาแห่งชาติ' หวังยกระดับผลทดสอบประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ หรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA) มีต้นเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นรองประธาน กรรมการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ คือกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเรียนรู้ผลการทดสอบ PISA เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกภาคส่วนให้ประสานความร่วมมือ

กันอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล

“ส่วนจะเรียกประชุมคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ ช่วงไหนนั้น ยังบอกไม่ได้ เพราะขณะนี้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอยู่แล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการต้องคุม และคอยติดตามด้วยว่าฝ่ายปฏิบัติทำจริงหรือไม่ อย่างที่ผมต้องคอยตามจับฝ่ายปฏิบัติให้นับผลคะแนนสอบของนักเรียนโรงเรียนห่างไกล หรือโรงเรียนขยายโอกาสด้วย เพราะที่ผ่านมานักเรียนสอบ แต่ไม่เอามาคิด ต่อไปจะติดตามในส่วนนี้ด้วย และแม้จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามา ผมยังคงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการ PISA เดินหน้าต่อไปได้” นพ.ธีระเกียรติกล่าว



หลากหลาย รส "ยอดดอย"

หลังจากที่ตั้งไข่มาหลายปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ National Sports University ในเมืองไทย เป็นจริงแล้ว โดยคณะกรรมการรัฐบาล คลช. อนุมัติไปเมื่อปลายปีก่อน

เป็นการปรับ 17 วิทยาเขต สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จากฐานที่มาจากสถาบันการศึกษา ก็น่าจะขึ้นและใช้งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผิดกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอ.ก.กระทรวงศึกษาธิการ

หากอ้างอิง การมี โรงเรียนกีฬา เป็นจุดตั้งต้นอยู่แล้ว อันสามารถ "ต่อยอด" ไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นสูง สำหรับเด็กที่เลือกเดินบนเส้นทางสายกีฬาทั้งชีวิต ก็เหมาะสมที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จะขึ้นอยู่กับกระทรวงกีฬา

ได้งบประมาณมากขึ้น ได้อัตราข้าราชการที่เป็นนักวิชาการ การศึกษาชั้นสูงมากขึ้น กับความใหญ่โต ถึงระดับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ทำให้เป็นโจทย์ว่า

จะทำอย่างไรที่จะให้โครงสร้างของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ "หลุดพ้น" ไปจาก "กรอบเดิม" สถาบันการศึกษา ที่เน้นสร้างบุคลากรกีฬาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ (1)

จึงเป็นที่มาของ "พิมพ์เขียว" ที่ขยายฟอร์ม ในความเป็นมหาวิทยาลัยออกไป หลายภาคคณะเรียน เอกสาขาแตกแขนงออกไปเพียบ เปิดประตูตลาดการศึกษา เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป

ที่สุดก็ต้องตอบใจที่ว่า..เรียนได้ปริญญาตรีจากคณะ สาขา ที่เลือกเรียนจากมหาวิทยาลัยนี้ แต่จบไป กลับไม่มีงาน เพราะตลาดอาชีพไม่เอื้อ

ผู้ที่จบปริญญาครุศาสตร์พลศึกษา เป็นครูที่มีอัตราจ้างบรรจุรับราชการน้อยที่สุดในบรรดาครูวิชาชีพทั้งหลาย ต้องไปประกอบอาชีพอื่น เช่นเป็นผู้สื่อข่าวกีฬา (ตอนนี้อาชีพนี้กำลังหดตัวลงแล้ว) กลับไปประกอบอาชีพส่วนตัวในต่างจังหวัด (ที่หลายคนบอกว่า..รู้กฎเรียนเกษตรระยะกิติ ยังได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา)

นี่คือคำตอบในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นมาหลายทศวรรษแล้วด้วย

เด็ก ๆ ที่เรียนสายนี้ รู้แต่ตัวเองชอบกีฬา พอมีทักษะบ้าง ก็เรียนพลศึกษา ด้วยไม่รู้จะเรียนอะไร ไม่คิดว่าตัวเองจะ "ทำได้ดี" ในศาสตร์แขนงอื่น จบมาแล้ว บางทีไปจุดเริ่มต้นใหม่ ไม่รู้ทำอะไรดี

ครั้งหนึ่ง อธิบดีพลศึกษาท่านหนึ่ง เสนอบรรจุสาขา การบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัย (หรือที่เรียกว่า การ์ด รปภ. นั่นแหละ) ด้วยท่านเห็นว่า มีลูกศิษย์ใช้ปริญญาพลศึกษา ไปทำงานสายนี้ได้ดี ก็ทำไมไม่เรียนให้เป็นชั้นเป็นอันให้เป็นตึกๆ เปิดทางอาชีพกว้างขึ้นละ..โดนตำหนิ ครับ จากบรรดาอาจารย์ นักวิชาการพลศึกษา

ทั้งที่ท่านเพียงตอบสนองกับโจทย์ในโลกความเป็นจริง

ปรากฏการณ์นี้ จะเป็น "อีกรอบเดิม" หรือเปล่า กับผู้ที่เลือกเรียนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ?

ยิ่งคณะ แขนงสาขาศาสตร์ วิชาอะไรที่ "ไม่เจ๋งจริง" จะเปิดไปแข่งกับสถาบันอุดมศึกษาที่เขามีอยู่แล้วทำไม ในเมื่อทั้งรู้ว่า ในตลาดอาชีพเลือกคนทำงานอย่างไร

ที่แน่ๆ ที่สมควรตัดทิ้งไปเลยคือ สาขา สื่อสารมวลชนกีฬา ที่วาดภาพสวยหรู แดกแขนงไปได้หลายอาชีพ นักการตลาด นักโฆษณา ฯลฯ และอีกหลายสาขา ที่มีในโครงสร้าง ก็น่าจะพิจารณาตัดทิ้ง ถ้ามองให้ยาวไกล ห้าปี สิบปี จบไปก็ไม่มีงานทำ ด้วยวิถีโลกใหม่ยุค 5 จี 6 จี AI ปัญญาประดิษฐ์ แยกงานหมดครับ

คิดแบบโลกเก่า เปิดประตู open ตลาดวิชาให้กว้างๆ สมเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งชาติ" เด็กจะได้มีทางเลือก มาเรียนเยอะๆ ...มันไม่ใช่แล้วครับ

ลำพังองค์กรสถาบันการศึกษาเองก็เอะก้ำลึงอยู่ในภาวะหดตัว ไม่ต่างกับหลายสรรพสิ่งที่เกิด disruption ถูกวิถีโลกใหม่กลืนกินอย่างรวดเร็ว ยูนิเวอร์ซิตีที่กว่าสองร้อยแห่งในสหรัฐอเมริกาปิดตัวลงเมื่อปีก่อน เจิง ซาดทุน เพราะมีเด็กสมัครเรียนน้อยลง และจะปิดตัวอีกมากมายไม่กี่ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับในยุโรป และต่อไปทั่วโลก

อีกไม่กี่ปีหรือหกครับ ที่เด็กไทยจะมีทัศนคติเหมือนเด็กอเมริกันยุคนี้ คือไม่เรียนเพื่อ



ข่าว สกว.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าววิชาการ

สยามกีฬา

Circulation: 250,000
 Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 มีนาคม 2562

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12436

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 46.25, Ad Value: 57,812.50 PRValue : 173,437.50

คอลัมน์: หลากเรื่องหลายรส: มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ (1)

เอาปริญญา ปริญญาไม่สำคัญ สามารถเก่งเทียบ
 ระดับปริญญาเอกได้ ถ้าเอาจริง เรียนทางโซเซียล
 เน็ตเวิร์ก เรียนฟรี ไปเสียค่าหน่วยกิตทำไม

ยิ่ง กูเกิล, ยูทูป เปิดตลาดวิชาลอยไป
 ในอากาศทั้งโลกตามที่ประกาศเป็นมหาวิทยาลัย
 เสียเอง ให้เซอร์ติฟิเคตกับคนที่เรียนแล้วนำ
 เสนองานอีชีสผ่าน ถึงวันนั้นปริญญามหาวิทยาลัย
 จะมีประโยชน์อะไร

ในสหรัฐอเมริกา ยู่ๆ ปิดตัวเป็นแถว
 จากวิถีโลกเปลี่ยน บ้านเรา เปิดยูฯ ชะนี..แถม
 เป็น National University ชะด้วย

เปิดแล้วเจ๊ง คงไม่มี เพราะใช้งบ
 ประมาณแผ่นดิน จากกระทรวงกีฬาหุ้ไป ไม่
 ต่างกับองค์กรแห่งรัฐทั้งหลาย ที่เจ๊ง ขาดทุน
 เรียกว่าขาดดุล ไม่เห็นเป็นไร

ผลิตนักศึกษาจบปริญญาตรี แต่ตลาด
 วิชาชีพตบลงเรื่อยๆ จบไปไม่มีงานทำ เด็กเรียน
 น้อยลงๆ (มันหาความรู้ในเน็ตเอง) การบริหาร
 จัดการองค์กรระดับมหาวิทยาลัยก็ขาดดุล ..นี่คือ
 ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในทศวรรษหน้า
 หนีอยู่นะครับ

ผมไม่ใช่นักวิชาการ ไม่ใช่ นักการศึกษา
 เพียงผู้ประเมินจากวิถีโลก ในช่วงสับเปลี่ยนกาละ
 โลกใบเก่ากับโลกใบใหม่จึง “ตีบลาน้ำไซ” ดัง
 ที่เขียนมา

ถ้าผมเป็นคนรับผิดชอบ “พิมพ์เขียว”
 โครงสร้างมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ผมฉีกทิ้ง
 เลย เพราะคิดแบบ “โลกเก่า”

ทำมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติไม่ได้
 แต่ต้องคิดแบบ รองจับให้ทันกับ “โลก
 ใหม่” อย่งไร พรุ่งนี้ต่อครับ

ยอดทอง